

## Trời cao mời gọi chúng ta cùng tiến bước trong tình huynh đệ

Thanh Quảng sdb



Trong bài diễn văn được đọc tại Cuộc gặp gỡ về Tình huynh đệ Nhân loại diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô nói "trời cao mời gọi chúng ta bước đi cùng nhau, tái khám phá ra tình anh chị em và tin tưởng vào tình huynh đệ như nền tảng cho đại hội của chúng ta." Ngài khen ngợi bản Tuyên ngôn về tình huynh đệ của con người do 30 nhân sĩ đã đạt giải Nobel và hiện diện trong buổi kết thúc này tại Rome.

(Tin Vatican - Thaddeus Jones)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời chào mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những tham dự viên Cuộc Gặp gỡ Huynh đệ Nhân loại đang diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào chiều thứ Bảy ngày 10 tháng Sáu. Những lời của Đức Thánh Cha qua một thông điệp được Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Tổng Giám Mục Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và là Tổng Đại Diện của Thành Vatican, đọc. Đức Thánh Cha hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật tại bệnh viện và không thể có mặt trong sự kiện như dự kiến ban đầu.

## Tình huynh đệ và hòa bình

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hiện diện hãy khẳng định về “ước muốn tình huynh đệ và hòa bình trên thế giới.” Toàn bộ sự kiện được thể hiện qua những lời chứng chân thành đầy cảm xúc và các cuộc phỏng vấn những người thuộc mọi tầng lớp xã hội trên khắp thế giới chia sẻ kinh nghiệm trước những thử thách và đau khổ của họ.

Tất cả đều nhấn mạnh tới những nghĩa cử thiện chí và tình huynh đệ mà họ đã nhận được, bất chấp những thương đau để lại từ chiến tranh, nghèo đói hoặc đau khổ. Chúng ta không cô đơn, nhưng liên đới với nhau trong tình liên tình huynh đệ, để có thể tiến bước trong cuộc sống và kêu gọi mọi người xích lại gần nhau như anh chị em để làm chứng cho trần thế và đáp lại lời mời gọi của tình huynh đệ.

“Thật vậy, trời cao mời gọi chúng ta cùng nhau tiến bước, khám phá lại tình anh chị em và tin tưởng vào tình huynh đệ là nền tảng cho cuộc lữ hành của chúng ta.”

Những người tham gia đã chia sẻ kinh nghiệm và lời quyết tâm của họ sống với các liên kết của hơn tám quốc gia trên thế giới, bao gồm Ý (Trapani), Congo (Brazzaville), Cộng hòa Trung Phi (Bangui), Ethiopia, Argentina (Buenos Aires), Israel (Jerusalem), Nhật Bản (Nagasaki) và Peru (Lima).

Nhắc lại Thông điệp Fratelli tutti của mình, trong thông điệp, Đức Thánh Cha nói “tình huynh đệ đích thực mời gọi chúng ta coi nhau như anh chị em – chứ không phải là một con số thống kê, hay một “người khác”, mà là một con người nhân bản có phẩm giá và đáng được tôn trọng. Trong thế giới đầy đau khổ, được đánh dấu bởi những bóc lột và thờ ơ, bạo lực và chiến tranh, nên “những điều chính là không đủ!” Đức Thánh Cha nhấn mạnh vậy.

“Chỉ có một giao ước xã hội và tinh thần vĩ đại được sinh ra từ trái tim và tập trung vào tình huynh đệ mới có thể khôi phục được chiều kích thiêng liêng và bất khả xâm phạm của phẩm giá con người như là cốt lõi của các mối quan hệ.”

## **Hành động vì một nền văn hóa hòa bình**

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngoài lý thuyết, chúng ta cần có "những hành động cụ thể" cùng nhau thực hiện để thúc đẩy một "nền văn hóa hòa bình". Chúng ta nên tự vấn "tôi có thể làm gì cho anh chị em của tôi" thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi xã hội có thể làm cho tôi.

ĐTC đề nghị chúng ta hãy đưa ra những hành động cụ thể để xây dựng tình huynh đệ, thậm chí chỉ đơn thuần là hòa giải với các thành viên trong gia đình, bạn bè và hàng xóm, và cầu nguyện cho những người làm tổn thương chúng ta, giúp đỡ những người gặp khó khăn, nói những lời hòa bình mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta và an ủi những người cô đơn.

## **Dấu ấn của sự dịu dàng**

ĐTC lưu ý rằng chúng ta được kêu gọi "để xoa dịu" để giúp hàn gắn các mối quan hệ giữa các cá nhân hoặc các dân tộc đã bị chia cắt bởi những "rạn nứt".

"Chúng ta đừng ngần ngại không ngừng kêu lên "Hãy ngừng chiến tranh", nhân danh Chúa và nhân danh mọi người đang khao khát hòa bình."

ĐTC nhắc lại rằng tình huynh đệ cũng mong manh như đá quý, "cảm giác về tình huynh đệ đoàn kết chúng ta mạnh hơn hận thù và bạo lực" và trong nỗi đau chung, cảm giác "cùng nhau" có thể dẫn đến một tia hy vọng có thể "thắp lại ánh sáng đã vụt tắt trong đêm tối xung đột."

## **Với tình huynh đệ, thay đổi để nên tốt hơn**



*Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Parolin nhấn mạnh: Thế giới cần hy vọng và tình huynh đệ*

ĐHY giải thích rằng việc xác tín tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau giúp chúng ta nhìn xa hơn cội nguồn văn hóa và sắc tộc của mình để thấy phẩm giá con người chung của chúng ta đáng được tôn trọng. Và khi các cá nhân và cộng đồng chọn tình huynh đệ, các chính sách sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn như Đức Thánh Cha nhận xét. Cho dù các chính sách bảo vệ môi trường, đảm bảo mức lương công bằng cho công nhân hay nỗ lực sửa sai những khiếm khuyết trong quá khứ, tất cả đều có thể dẫn đến hy vọng, thịnh vượng, công lý và hàn gắn.

**Nhưng vĩ nhân đã đoạt được giải Nobel**

Để kết luận, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tổ chức đại hội và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bản Tuyên cáo về Tình huynh đệ Nhân loại được soạn thảo bởi 30 vĩ nhân đã đoạt giải Nobel cũng có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói đại hội cung cấp một hướng dẫn để sống tình huynh đệ và làm chứng cho nó hàng ngày bằng những hoạt động cụ thể.

“Tôi mong các bạn giữ mãi trong trái tim và tâm trí của mình ước muốn ôm lấy mọi người trên thế giới để cùng nhau xây dựng một nền văn hóa hòa bình. Thật vậy, hòa bình cần tình huynh đệ và tình huynh đệ cần gặp gỡ.”

Đại diện của nhóm những người đoạt giải Nobel, Tiến sĩ Muhammad Yunus và Tiến sĩ Nadia Murad, đã trình bày Tuyên cáo về Tình huynh đệ Nhân loại trong sự kiện này, với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, để ngài đại diện ĐTC ký tên.



### *Tuyên bố về tình huynh đệ nhân loại*

Tuyên cáo đề: Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 10 tháng 6 năm 2023, “Chúng tôi đến từ nhiều nơi, khác biệt ngôn ngữ và chủng tộc, với các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng chúng tôi là anh chị em và chúng tôi muốn sống trong hòa bình” (ĐGH Phanxicô).

Mỗi người là anh chị em của chúng tôi. Chúng tôi muốn tất cả cùng chung sống, như anh chị em trong Khu vườn đất mẹ. Khu vườn của tình huynh đệ là điều kiện cho mọi sự sống.

Chúng ta là nhân chứng cho thấy, ở mọi nơi trên thế giới, sự mất hòa hợp sẽ nở hoa trở lại khi phẩm giá được tôn trọng, nước mắt được lau khô, công việc được trả lương công bằng, giáo dục được đảm bảo, sức khỏe được chăm sóc, sự đa dạng được đánh giá cao, thiên nhiên được phục hồi, công lý được vinh danh, và các cộng đồng giải quyết vấn nạn cô đơn và sợ hãi.

Cùng nhau, chúng ta vun góp các mối quan hệ của mình dựa trên tình huynh đệ, được thúc đẩy bởi đối thoại và bởi sự tha thứ “không có nghĩa là lãng quên” (Fratelli tutti, n. 250), nhưng từ bỏ và không “đầu hàng trước sức mạnh hủy diệt” (FT, n. 251) mà tất cả chúng ta đều gánh chịu những hậu quả của nó.

Hợp nhất với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng “sự hòa giải đích thực không tránh né những xung đột, nhưng tìm được điểm đồng quy trong xung đột, giải quyết nó thông qua đối thoại và đàm phán cởi mở, trung thực và kiên nhẫn”. (FT, n. 244)

### **Tất cả vì nhân quyền.**

Chúng tôi muốn la lên cho thế giới biết hãy nhân danh tình huynh đệ: Đừng bao giờ chiến tranh nữa! Chính hòa bình, công bằng, bình đẳng định hướng vận mệnh của cả nhân loại. Không sợ hãi, không bạo lực vì tình dục và phá vỡ gia đình! Tất cả các cuộc xung đột vũ trang phải đi đến hồi kết. Chúng ta hãy nói không với vũ khí hạt nhân, không với bom mìn. Không còn những cuộc di cư bắt buộc, thanh trừng sắc tộc, chế độ độc tài, tham nhũng và nô lệ. Chúng ta hãy ngừng thao túng công nghệ và Trí tuệ Thông minh (AI), chúng ta hãy đặt tình huynh đệ lên sự phát triển công nghệ, để nó được thấm nhuần nó. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm xây dựng một xã hội hòa bình, thành lập các phòng trào Hòa bình.

Chúng tôi cam kết chữa lành mảnh đất bị vấy máu bởi bạo lực và hận thù, bởi những bất bình đẳng xã hội và sự băng hoại của trái tim. Chúng ta hãy chống lại hận thù bằng tình yêu. Đối với chúng ta, lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, sự rộng lượng, sự điều độ và trách nhiệm là những lựa chọn nuôi dưỡng tình huynh đệ cá nhân, tình huynh đệ của con tim.

Việc gieo mầm tình huynh đệ thiêng liêng bắt đầu từ chính chúng ta. Chỉ cần gieo một hạt giống nhỏ mỗi ngày trong các mối quan hệ của chúng ta: nhà ở, khu phố, trường học, nơi làm việc, quảng trường công cộng và trong các cơ quan đoàn thể là đủ.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào tình huynh đệ xã hội, công nhận phẩm giá bình đẳng cho tất cả mọi người, thúc đẩy tình bạn và sự gắn bó, thúc đẩy giáo dục, cơ hội bình đẳng, việc làm bền vững và công bằng xã hội, lòng hiếu khách, đoàn kết và hợp tác, nền kinh tế đoàn kết xã hội và quá trình chuyển đổi sinh thái công bằng, một nền nông nghiệp bền vững đảm bảo việc phân phối thực phẩm tới tất cả mọi người, do đó củng cố các

mối quan hệ hài hòa dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến phúc lợi của tất cả mọi người.

Theo viễn cảnh này, có thể phát triển các hành động gần gũi và các luật lệ của con người, bởi vì "tình huynh đệ nhất thiết đòi hỏi một điều gì đó lớn hơn, từ đó nâng cao tự do và bình đẳng" (FT, n. 103).

Vì vậy, chúng tôi, tập hợp nhân dịp Hội nghị Thế giới đầu tiên về Tình huynh đệ Nhân loại, kêu gọi tất cả những người nam và nữ thiện chí hãy đón nhận lời kêu gọi của chúng tôi đối với tình huynh đệ. Con cái chúng ta, tương lai của chúng ta chỉ có thể phát triển trong một thế giới hòa bình, công lý và bình đẳng, vì lợi ích của một gia đình nhân loại duy nhất: chỉ có tình huynh đệ mới có thể phát triển nhân loại.

Việc muốn có tình huynh đệ và cùng nhau xây dựng tình huynh đệ đó, trong sự hiệp nhất, là tùy thuộc vào quyền tự do của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi ký tên vào lời kêu gọi này để vun góp giấc mơ này và biến nó thành thực hiện hàng ngày, để nó chạm đến khối óc và trái tim của tất cả các nhà lãnh đạo và mọi người, ở mọi cấp độ, và mọi hoàn cảnh.